

Số: /TTYT-BTT

TP. Cao Lãnh, ngày tháng 9 năm 2024

**BÀI TUYÊN TRUYỀN**  
**HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ TRẺ EM GÁI (11/10)**  
**NĂM 2024**

Ngày Quốc tế trẻ em gái được tổ chức hằng năm nhằm tạo ra cơ hội được đấu tranh, vươn lên và nâng cao nhận thức cho trẻ em gái. Đồng thời, đây là lúc để cả thế giới dành sự quan tâm đến những vấn đề về phân biệt đối xử, bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

Các trẻ em gái xứng đáng có quyền được hưởng những điều tốt đẹp về sức khỏe, giáo dục, an ninh. Hằng năm, Liên Hợp Quốc đều xây dựng những chủ đề riêng dành cho ngày Quốc tế trẻ em gái, khuyến khích và bảo vệ nhân quyền cũng như các yếu tố về giáo dục, dinh dưỡng, y tế, bảo vệ khỏi sự kỳ thị, bạo lực và không còn nạn tảo hôn.

Với ý nghĩa ngày 11/10 hằng năm dành cho các trẻ em gái, nhân loại và thế giới đang chứng minh tầm quan trọng của thế hệ này. Khi được quan tâm và bảo vệ đúng cách, những trẻ em gái có nhiều tiềm năng thay đổi và phát triển thế giới khi lớn lên.

Thay vì hướng đến toàn phái nữ như ngày 8/3, ngày 11/10 tập trung chủ yếu vào các bé gái dưới độ tuổi vị thành niên. Trao cơ hội nhiều hơn cho trẻ em gái và nâng cao nhận thức về bất bình đẳng giới bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, dinh dưỡng, y tế, bảo vệ khỏi sự kỳ thị, bạo lực và không còn nạn tảo hôn... Các em có quyền được hưởng một cuộc sống an toàn, có sức khỏe và giáo dục tốt. Nếu được quan tâm trong thời gian vị thành niên, trẻ em gái sẽ có tiềm năng để thay đổi thế giới, trở thành những người lao động, các bà mẹ, các doanh nhân, cố vấn, các nhà lãnh đạo trong gia đình và các nhà lãnh đạo chính trị trong xã hội của ngày mai.

**Với Chủ đề năm 2024: “Tầm nhìn cho tương lai của trẻ em gái” – “Girls’ vision for the future”.**

Thiết thực hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái năm nay rất cần sự quan tâm hỗ trợ, vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và mọi tầng lớp Nhân dân, nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới để can thiệp một cách có hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu cơ bản đã đề ra.

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các văn bản, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước như: Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân và gia đình nhằm thúc đẩy cộng đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái nói riêng và phụ nữ nói chung, đặc biệt là trẻ em gái ở các gia đình sinh con một bé là gái.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái năm nay, chúng ta cùng tôn trọng các quyền cơ bản của trẻ em gái, cùng đấu tranh chống lại những khó khăn, bạo lực và tội phạm mà các em hàng ngày phải đối mặt để các em có một cuộc sống vui tươi, khỏe mạnh và tự chủ, giảm dần tư tưởng trọng nam, khinh nữ, loại bỏ bất bình đẳng giới trong tương lai gần./.

***Nơi nhận:***

- Trung tâm VH-TT-TT TPCL;
- Trạm Y tế xã, phường;
- Website TTYT TPCL;
- Lưu: VT, HCTH, H.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Thiên Giang**